

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình

(tiếp theo trang 1)



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuất, thôn Hồng Phong, xã Tây An (Tiền Hải), ngày 1/2/2018.

Với quan sát và lắng nghe của mình, tôi nhận thấy cuộc đời của Tổng Bí thư là một tấm gương tiêu biểu của sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Tổng Bí thư đã sống một cuộc đời mẫu mực, chân thành, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo và nuôi dưỡng "tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn" như lời Tổng Bí thư từng nói. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư cùng toàn Đảng, thể hệ trẻ chúng tôi càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai tươi sáng của đất nước. Đây cũng chính là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin thành kính nghiêng mình trước nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì nước, vì dân.

Những đi sản còn mãi

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương

vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Theo ông Đỗ Chí Thiệt, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ bản chất, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, Tổng Bí thư

đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần phong, gương mẫu, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Từ khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng năm 2011, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Tổng Bí thư cũng dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từng chứng kiến, đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của Đảng, của đất nước, ông Nguyễn Đăng Khả, Chi bộ thôn Trung, xã Đông Sơn

(Đồng Hưng) cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản tận tụy, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo tài ba. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu công cuộc "đốt lò" vĩ đại đã cho thấy Đảng ta thực hiện tốt phương châm "nói đi đôi với làm", triển khai công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách quyết liệt, bài bản với quyết tâm cao, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Tôi tâm đắc với phương châm của Tổng Bí thư trong phòng trừ nạn tham nhũng, xử lý kỷ luật cán bộ: Chặt một cành cây sâu để cứu cả tập thể; chặt một cây sâu để cứu cả cánh rừng; xử lý một người để cứu cả tập thể; xử lý để cảnh tỉnh, răn đe những người có biểu hiện "nhúng chàm", để "tri bệnh cứu người". Phương châm đó được đồng đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình bởi được tiến hành nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn của đất nước và nhân dân Việt Nam. Mong rằng sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy.

Không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận, nhà khoa học xuất sắc. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư đã có công hiến to lớn về mặt lý luận với công trình dày công nghiên cứu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Cùng với nhiều bài viết khác về vấn đề này, Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, niềm tin mãnh liệt cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết là

tài liệu quý của các học giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu về vấn đề cơ bản này của cách mạng; là tài liệu "gối đầu giường" của những người làm công tác tuyên truyền; là vũ khí sắc bén đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài tác phẩm lý luận lớn kể trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều công hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành. Ông Ngô Quang Đăng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Thật may mắn, chúng ta có một tấm gương sáng ngời về lý luận và thực tiễn - đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương nói đi đôi với làm, luôn thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh"; luôn gần dân, tôn trọng nhân dân. Không chỉ vậy, những tác phẩm, bài viết, bài nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực của Tổng Bí thư chính là ngọn cờ tập hợp, dẫn dắt và giải đáp các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra; thực sự là cẩm nang, kim chỉ nam đưa đường, dẫn lối toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đội ngũ báo cáo viên chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một ngày mưa buồn tháng bảy song người dân Thái Bình và cả nước sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư - một nhà lãnh đạo có tầm cao tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo cho dân, cho nước nhưng cũng rất giản dị, gần gũi, giàu lòng nhân ái, vị tha. Tổng Bí thư là "Tổng tư lệnh" của lòng dân, được các tầng lớp nhân dân kính trọng, nhớ thương.

(còn nữa)

Mãi mãi khắc ghi tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình

Bà Phạm Thị Thu Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XI



Bà Phạm Thị Thu Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XI

Tôi được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XI, đơn vị tỉnh Thái Bình; càng vinh dự hơn khi đó Chủ tịch Quốc hội là đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Khi đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đối mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là chức năng lập pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, ban hành Hiến pháp; đổi mới, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi nhớ mãi lời căn dặn của người đứng đầu Quốc hội khi đó: "Học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đúng xa rời cuộc sống"; "Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả". Điều đó cho thấy sự cần trọng, khiêm tốn, cầu thị của một người cộng sản chân chính khi đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tôi và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình noi theo, cả nước noi chung luôn nhớ và thực hiện lời căn dặn đó để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với những gì nguyên Chủ tịch Quốc hội mong muốn.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi rất đau buồn, tiếc thương vô hạn. Một cảm giác nghẹn ngào, nhớ thương. Tôi sẽ giữ mãi kỷ niệm, hình bóng Tổng Bí thư trong tim mình. Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chi bộ thôn Lê Cù, xã Thụy Duyên (Thái Thụy)



Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chi bộ thôn Lê Cù, xã Thụy Duyên (Thái Thụy)

Từ khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động khó lường. Đây là công lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng góp rất lớn của người đứng đầu Đảng ta. Cả cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm đóng góp, cống hiến cho cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tuy nhiên, những nền tảng, đóng góp của Tổng Bí thư để lại, những thành tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được hàng chục năm qua đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, vững mạnh của Đảng. Đặc biệt, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư là Trưởng ban Chỉ đạo đã làm được nhiều việc với phương châm hành động "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Nơi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi luôn dẫn lòng phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, còn sức khỏe ngày nào tôi sẽ vẫn tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho phong trào chung của thôn, của xã.

Ông Nguyễn Bá Việt, xã An Ấp (Quỳnh Phụ)



Ông Nguyễn Bá Việt, xã An Ấp (Quỳnh Phụ)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về sự thanh cao, liêm khiết và tư tưởng đấu tranh bài trừ tham nhũng, tiêu cực, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kỷ ban hành nhiều quyết sách quan trọng và đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những dấu ấn rõ nét nhất về sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn chính là việc ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, lần đầu tiên Đảng ta xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Từ định hướng đó, các địa phương trên cả nước, trong đó có Thái Bình đã có những chủ trương, kế hoạch xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày càng bền vững, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống nông dân. Với những cống hiến to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân của Tổng Bí thư, tôi tin tưởng rằng các thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ tiếp tục đi đúng trọng tâm, định hướng mà Tổng Bí thư từng nêu, Nhà nước ta đã vạch ra, đoàn kết đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

NHÓM PHONG VIÊN

HƯNG HÀ Thúc đẩy phát triển công nghiệp

Là huyện thuần nông, những năm qua, nhờ có hướng đi đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lĩnh vực công nghiệp của huyện Hưng Hà đã có sự bứt phá mạnh mẽ, dẫn dắt định hướng vai trò dẫn dắt, trở thành động lực của nền kinh tế. Đây cũng là lợi thế để huyện sớm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh.

Từ tiềm năng, lợi thế...

Hưng Hà có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, nguồn nhân lực trên địa bàn khá dồi dào, ngoài ra một lượng lớn lao động đang làm việc tại các công ty, nhà máy trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trở về làm việc tại huyện để có sự ổn định.

Trước đây, bà Trần Thị Thiệu, thôn Phương La 2, xã Thái Phương thường nhận việc may gia công khăn cho những cơ sở nhỏ lẻ mà thu nhập vẫn bấp bênh. Từ ngày Công ty TNHH Châu Minh thành

lập, bà được nhận vào làm việc nên có thu nhập ổn định. Bà Thiệu cho biết: Dù đã có tuổi song Công ty vẫn nhận tôi vào làm và được đào tạo cơ bản về kỹ thuật cho từng khâu sản xuất khăn xuất khẩu nên sau 1 tuần tôi đã thành thạo công việc. Công việc nhẹ, ổn định, ngoài mức lương 6,5 triệu đồng/tháng tôi còn được Công ty đóng bảo hiểm, hưởng đầy đủ các chế độ. Công nghiệp về làng, chúng tôi không phải "ly hương" mà vẫn có việc làm.

Phát huy thế truyền thống địa phương, từ năm 2006 đến nay, ông Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Công ty TNHH Châu Minh đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng mua 6 máy dệt khăn chuyên sản xuất khăn cao cấp. Công suất không chỉ tăng gấp 2 lần so với trước mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm. Bình quân mỗi năm Công ty sản xuất gần 500 tấn khăn tiêu thụ thị trường nội địa và 25 tấn khăn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với gần 40 đơn vị sản phẩm khác nhau, đem lại doanh thu hơn 50 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho

gần 50 lao động trực tiếp và hàng trăm lao động về hưu với thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Mão cho biết: Nhằm giữ vững thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, chúng tôi đầu tư máy móc hiện đại, cải tiến mẫu mã, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời, chủ động về nguồn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến thương mại, thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của khách hàng, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Công ty Cổ phần Việt Thái, cụm công nghiệp Đồng Tu (thị trấn Hưng Hà) chuyên sản xuất tấm lợp fibro xi măng đang tạo việc làm cho hơn 60 lao động với thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/người/tháng. 6 tháng đầu năm 2024, Công ty sản xuất hơn 620.000 tấm lợp fibro xi măng xuất bán nội địa, doanh thu đạt 16,8 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Thắng, phụ trách kinh doanh hành chính Công ty cho biết: Chúng tôi tiếp tục đổi mới công nghệ sản



Công ty TNHH May Hưng Nhân đầu tư nhiều máy móc hiện đại vào sản xuất.

xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Còn rất nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện Hưng Hà đang nỗ lực vượt qua khó khăn, chuyển mình phát triển mạnh mẽ, khẳng định được mình. Hiện nay, gần 500 doanh nghiệp trong huyện hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực như dệt may, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi, giáo dục, y tế, tin dụng tài chính, kinh doanh dịch vụ... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ông Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Chúng tôi

chủ động đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp huyện ngày càng lớn mạnh.

...đến thúc đẩy phát triển

6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của Hưng Hà đạt 4.803,197 tỷ đồng, tăng

8,28% so với cùng kỳ năm 2023. Một số lĩnh vực tăng trưởng khá như chế biến lương thực, thực phẩm tăng 10,09%; sản xuất từ kim loại tăng 10,83%; sản xuất giường tủ, bàn ghế tăng 10,2%; sản xuất nước sạch tăng 15,95%... Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với UBND các xã và chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; nâng cao tính trách nhiệm, chất lượng tư vấn, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, xử

lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Hưng Hà chú trọng đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Đến nay huyện có 6/11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 282ha, thu hút 50 dự án đầu tư và đang quy đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 52%. Ngoài ra, cụm công nghiệp Văn Lang đang hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với diện tích 70ha, cụm công nghiệp Bắc Sơn

diện tích khoảng 70ha. Huyện đã đề nghị bổ sung 3 cụm công nghiệp gồm Việt Bắc, Đông Đô, Đô Kỳ với phương án phát triển cụm công nghiệp của tỉnh. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Khu công nghiệp logistics Thái Phương, Kim Trung, Minh Tân. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và kinh doanh thương mại của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại An Phú Hưng, dự án khu đô thị du lịch thương mại khoáng nóng Hưng Hà tại các xã Duyên Hải, Tân Tiến, Đoàn Hùng với quy mô 78ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 700 tỷ đồng.

THANH TRUY